



ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ
เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ

เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลพระเสด็จ เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ความว่า “ ก่อนที่นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ” และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ

บัดนี้ ร้อยตรีไกรทอง แก้วบุรี นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ร้อยตรี

(ไกรทอง แก้วบุรี)

นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ

คำแถลงนโยบาย
ของ
นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ
ร้อยตรีไกรทอง แก้วบุรี
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
พระเสด็จผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน

ตามที่กระผม ร้อยตรีไกรทอง แก้วบุรี ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ ในการเลือกตั้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วนั้น

เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลพระเสด็จ เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ความว่า “ ก่อนที่นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ”

บัดนี้ กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ และคณะผู้บริหารได้กำหนดแนวทางและนโยบายในการบริหารงานของเทศบาลตำบลพระเสด็จแล้ว โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ยึดถือตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า

พร้อมนี้ กระผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อที่จะนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยจะดำเนินการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลพระเสด็จที่ว่า “ เทศบาลตำบลพระเสด็จ เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม เลิศล้ำทรัพยากร ” และดำเนินงานตามนโยบายให้เป็นที่ไปด้วยตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล และแผนดำเนินงานประจำปี ดังที่จะแถลง ให้ท่านทราบดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ

จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ และการท่องเที่ยว

จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

จะดำเนินการกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ส่งเสริมให้คนและสังคมในเขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาอย่างเต็มที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการ พัฒนาบุคลากร

บริหารงานโดยยึดประชาชน เป็นศูนย์กลาง ยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

จะดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง

นโยบายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ที่ ได้นำเรียนท่านประธานสภาเทศบาล เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับทราบ

การที่จะทำให้นโยบายของคณะผู้บริหารไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น ก็คงต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน รวมถึงประชาชนได้ ช่วยกันสนับสนุน แลกเปลี่ยนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดัน ให้บังเกิดเป็นรูปธรรม เพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลพระเสด็จต่อไปครับ

ร้อยตรี



(ไกรทอง แก้วบุรี)

นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ